

Chúc mừng Lễ Bồn Mạng cộng đoàn Du Sinh Đà Lạt (Ngày 15-07-2009)

Cách nay gần một năm, Trại Hè Nghĩa Sinh Đà Lạt đã được Ban Liên Lạc CNS tổ chức thành công tốt đẹp – từ phẩm chất đến số lượng. Một trong những sinh hoạt của trại là chương trình tham quan cộng đoàn Du Sinh (tu viện Phan Sinh) và giáo xứ Du Sinh do HT Nguyễn Công Minh hướng dẫn.

Hôm nay, 15-07-2009, là ngày lễ Thánh Bônaventura, Bồn Mạng cộng đoàn Du Sinh Đà Lạt. Đây là ngày Hội Lễ lớn nhất trong năm của cộng đoàn Du Sinh mà Trưởng Minh gọi là ngày “cao điểm” của Phan Sinh. Anh viết :

“Hôm nay, Du Sinh đón đại gia đình Phan Sinh đến làm lễ trong năm thánh, mà 15-7 là cao điểm tại Du Sinh.” (Email dated July 14 @ 7:24 PM Chicago).

Ngày 15 tháng 7 năm ngoái, trước lúc Nghĩa Sinh đến thăm, Xứ Du Sinh của HT Minh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho 600 khách. Trong một điện thư nhận được sáng nay, HT Nguyễn Công Minh viết :

“Hôm nay lễ có đến cả ngàn người, và có khoảng 7-8 trăm người ăn trưa sau khi lễ, ăn ‘self service.’ Mọi sự tốt đẹp.” (Email dated July 15 @ 9:25 AM Chicago).

Xin tạ ơn trên về mọi sự tốt đẹp cho một ngày Hội Lễ cao điểm trong năm, có cả ngàn người tham dự và 700 đến 800 người ăn trưa sau lễ.

Không biết đến khi nào NS chúng ta mới có dịp trở lại thăm cộng đoàn Du Sinh? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không “bàn về” những việc có thể xảy ra trong tương lai, mà hãy cùng nhau “nhìn lại” những gì đã xảy ra trong quá khứ với tấm lòng cảm tạ ơn Trời và cảm ơn cộng đoàn Phan Sinh, trong đó có một HTNS gương mẫu mang một tên gọi rất trong sáng là NCM. (Xin xem hình trong mục "Tin Đa Diện.")



Thánh đường Giáo xứ Du Sinh Đà Lạt được kiến trúc theo văn hóa VN



Trượng đài Đức Mẹ được xây cạnh Thánh đường GX Du Sinh



Bàn thờ trong Thánh đường đã được chuẩn bị cho Nghi thức Nghĩa Sinh Tạ Ôn Sinh nhật năm thứ 45 (1963-2008)



Linh mục Chính xứ đang hướng dẫn giới trẻ trong một Thánh lễ dành riêng cho thiếu niên trong Giáo xứ Du Sinh



HT Nguyễn Công Minh hướng dẫn 150 thành viên của GX Du Sinh trong một chuyến Hành Hương Viếng Mẹ năm 2008



Đoàn Hành Hương 150 giáo dân do Cha xứ NCM hướng dẫn đang dùng cơm trưa “trên đất trại...”



Một tiệc mừng cho 600 khách từ xa đến được tổ chức tại hội trường GX Du Sinh (15-08-2008)

Chúng ta không quên cảm ơn một người anh, một người bạn đã từng đồng hành NS với chúng ta trên 30 qua và đã từng hướng dẫn Ban Liên Lạc CNS 18 năm qua một cách liên tục, bền bỉ, can đảm -- không quản ngại hy sinh. “Trưởng Nam, NS cảm ơn anh, chân thành.”



Các Trường và ACE Nghĩa Sinh (NS bố/mẹ - NS con/cháu) chụp hình lưu niệm trong dịp tham quan GX Du Sinh và dự Tiệc Mừng Sinh Nhật Nghĩa Sinh 45 tuổi (1963-2008)

Để kết bài, xin mời các bạn đọc và học gương tốt của Tiến sĩ Bônaventura (tiếng Việt) hoặc St. Bonaventure (tiếng Mỹ). Gương sáng của thánh nhân đã được các nhà sử học ghi lại như sau:

Thánh Bônaventura -- một tu sĩ Phanxicô, một thần học gia, một Tiến Sĩ Hội Thánh -- vừa uyên bác và vừa thánh thiện. Vì nét linh đạo luôn luôn thể hiện nơi con người và văn bản của ngài, nên lúc đầu ngài được gọi là Tiến Sĩ Đạo Đức; nhưng trong các thế kỷ gần đây ngài được gọi là Tiến Sĩ Thánh theo gương "Cha Thánh" là Thánh Phanxicô, vì ngài sống tinh thần đích thực của một tu sĩ Phanxicô.

Sinh ở Bagnoregio, một thành phố thuộc miền trung nước Ý, khi còn nhỏ, Bonaventura được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo qua lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Assisi. Được sự khuyến khích của Thánh Phanxicô và vì cảm kích trước đời sống gương mẫu của các tu sĩ khác, ngài gia nhập Dòng Phanxicô lúc hai mươi hai tuổi. Sau khi khấn trọn, ngài đến Balê tiếp tục việc học với các giáo sư nổi tiếng là Thánh Alexander ở Hales và Gioan ở Rochelle. Tại Balê, ngài trở nên người bạn chí thân với Thánh Tôma Aquinas và cả hai cùng đậu bằng Tiến Sĩ.

Vào năm 1257, ngài được chọn làm bề trên Dòng khi mới ba mươi lăm tuổi và đã thành công trong việc hòa dịu các xáo trộn trong Dòng vì những bất đồng nội bộ. Ngài rất có công với Dòng và đã viết lại tiểu sử của Thánh Phanxicô. Ngài được Đức Giáo Hoàng Clêmentê IV bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của York, nhưng ngài xin đừng ép buộc phải chấp nhận vinh dự ấy. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X đã buộc ngài phải chấp nhận một vinh dự cao hơn, đó là chức Hồng Y và Giám Mục của Albanô.

Vào sáng ngày 15 tháng Bảy 1274, trong khi Công Đồng Lyon II đang khai diễn, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X và các giáo phụ trong Công Đồng đã phải bàng hoàng khi nghe tin Đức Bônaventura từ trần. Một người chép sử vô danh đã ghi lại cảm tưởng về ngài: "Một người uyên bác có tài hùng biện, và thánh thiện ngoại hạng, ngài nổi tiếng về sự nhân từ, dễ làm quen, hòa nhã và giàu lòng thương người. Với tất cả các đức tính ấy, ngài được Thiên Chúa yêu dấu và thực sự là một con người.

Trong tang lễ của ngài, người người đã nhỏ lệ, vì Thiên Chúa đã ban cho ngài một ơn sủng, đó là bất cứ ai biết đến ngài đều quý mến ngài một cách chân thành."

- Nguồn: [dongchuacuuthe.org]